



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เดือนสาวให้รักนวลสงวนตัว"ลอยกระทง"

หน่วยงานรัฐห่วงใยคนไทยละเลย สาระสำคัญในวันลอยกระทงปีนี้ จับมือรณรงค์โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรฯ ผุดไอเดีย 1 กระทง 1 ครอบครัว หวังลดปริมาณขยะเดือนเด็กสาวรักนวลสงวนตัว ส่วนสาธารณสุขห่วงเด็กจมน้ำตายเทศกาลลอยกระทงสูง จี้ใช้ ก.ม.คุมเข้มเล่นพลุ-ดอกไม้ไฟ ขณะที่โพลเผยคนไทยอยากลอยกระทงกับ “แฟนมากกว่ากิ๊ก” ขณะที่นายกฯ “ปู” ครองใจประชาชน อยากไปลอยกระทงด้วยมากที่สุด

ใกล้จะเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงในวันที่ 28 พ.ย.นี้ ทำให้หลายหน่วยงานออกมาแสดงความห่วงใยและร่วมรณรงค์ให้คนไทยร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีของชาติ โดยเมื่อวันที่ 26 พ.ย. นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอให้ทุกจังหวัดร่วมกันสืบทอดประเพณีวันลอยกระทงให้ถูกต้องตามวิถีวัฒนธรรมไทยด้วยการเชิญชวนประชาชนทั้งประเทศใช้โอกาสนวันลอยกระทงขอขมาต่อพระแม่คงคาและรณรงค์ลอยกระทง ร่วมกัน 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ลดปริมาณขยะที่อาจตกค้างในแม่น้ำลำคลอง รวมทั้งรณรงค์ให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติทำกระทงด้วย นอกจากนี้ เนื่องจากทราบว่าหลายหน่วยงานได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นทั้งภายในอุทยานประวัติศาสตร์ วัด โบราณสถาน รวมถึงสถานที่ต่างๆ จึงขอรณรงค์ไม่ให้มีการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และของมีเมาเข้าไปดื่มภายในสถานที่ดังกล่าว เนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง และทำให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดคือ การใช้โอกาสวันลอยกระทงไปกระทำเรื่องเสียหายแก่ตนเอง โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงขอให้ไปกับเพื่อนเป็นกลุ่มใหญ่ ไปกับครอบครัว อย่าทดลองเสพของมีเมา และขอให้รักนวลสงวนตัว อย่าให้เพศชายมาล้วงเกินได้

ขณะที่นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2555 ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงน้ำใส ไร้มลพิษ” ว่า สถิติปัญหาขยะกระทงในพื้นที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 2554 ที่

ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 322,779 กระถง หากนำเอากระถงเหล่านั้นมาวางต่อกัน จะได้ระยะทางจาก กรุงเทพฯถึงลพบุรีหรือเท่ากับความยาวของแม่น้ำเจ้าพระยาเลยทีเดียว ดังนั้น กรมส่งเสริมร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ จัดงานวันลอยกระถง ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย.นี้ด้วย

การปฏิบัติตามหลัก 3 R เพื่อให้ประชาชนร่วมลดปริมาณกระถงและใช้กระถงจากวัสดุ ธรรมชาติ ซึ่งย่อยสลายได้ง่ายและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก โดยขอให้ประชาชนลอยกระถง 1 ครอบครัวต่อ 1 กระถง บุญหนุนส่งให้สุขใจ หรือถ้ามาแบบคู่รักก็ลอยด้วยกัน 1 คู่ 1 กระถง รักยืนยง ไม่ หลงทางแต่ถ้ามากับเพื่อนๆ ก็ 1 แก๊ง 1 กระถง รักกันมั่นคงตลอดไป

ด้าน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลลอย กระถงและปีใหม่ที่即将来临นี้ ทาง สธ.มีความเป็นห่วงในการเล่นพลุ ประทัด และดอกไม้ไฟของ ประชาชน โดยข้อมูลของสำนักโรคบาดาวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่าผู้บาดเจ็บรุนแรงมีแนวโน้มสูงขึ้น เรื่อยๆ โดยในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 642 ราย ทาง สธ.จึงมีขอแนะนำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวด กับการใช้กฎหมาย คือพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง เทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 กำหนดให้พลุ ดอกไม้ไฟ จัดเป็นวัตถุระเบิดชนิดหนึ่ง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า ในวันลอยกระถงของทุกปีจะมีคนจมน้ำเสียชีวิตจำนวน มาก โดยจากข้อมูลการเสียชีวิตจากการจมน้ำ ของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค และสำนัก นโยบายและยุทธศาสตร์ สธ. พบว่า ในปี 2554 เฉพาะวันลอยกระถงวันเดียว มีคนจมน้ำเสียชีวิตสูงถึง 21 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ประมาณครึ่งหนึ่ง คือ 10 คน หรือสูงเป็น 3 เท่าของวัน ปกติ ซึ่งเด็กที่จมน้ำในช่วงวันลอยกระถงมักมีความเกี่ยวข้องกับการที่เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำและพลัดตก ลงไป นอกจากนี้ยังมีเด็กอีกส่วนหนึ่งที่ลงไปเก็บกระถงหรือเก็บเงินในกระถง ทั้งนี้หากพบเหตุการณ์ ดังกล่าว สามารถติดต่อที่ศูนย์ฮอตไลน์ สธ. โทร.1422

ขณะที่ นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า ทางมูลนิธิมีความห่วงใย ปัญหาที่เกิดขึ้นในเทศกาลลอยกระถง ทั้งอุบัติเหตุทางน้ำและทางถนน ซึ่งส่วนใหญ่พบมีส่วนสัมพันธ์กับ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลนิธิพ่อแม่ที่ตั้ง กรมคุม ประพฤติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลด อุบัติเหตุเมาไม่ขับทุกภาคส่วนจัดโครงการ “เมาไม่ขับ เมาไม่ลอย” โดยเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันทำ ความดี ลด ละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เมาสุราแล้วไม่ควรไปลอยกระถง เพื่อลดความสูญเสียชีวิต พร้อม กันนี้ยังอยากเชิญชวนคนไทยเมื่อไปลอยกระถงน้อมใจถวายพระพรแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ยังได้จัดทำธงตราสัญลักษณ์ 84 พรรษาสี ชมพูขนาดเล็กและธงตราสัญลักษณ์ 80 พรรษาสีฟ้า พร้อมข้อความทรงพระเจริญ จำนวน 99,999 อันแจกจ่ายให้ประชาชนด้วย

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน นายนพดล กรรณิกา ผอ.ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่องคำอธิษฐานเพื่อประเทศชาติและตนเองกับ

นักการเมืองที่ชาวบ้านอยากลอบกระทงด้วย พบว่าส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 93.3 ของกลุ่มตัวอย่างขอ
อธิษฐานให้คนไทยรักกัน เลิกแตกแยก บ้านเมืองสงบสุข ร้อยละ 55.9 อยากลอบกระทงกับ น.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มากที่สุด ร้อยละ 30.1 ระบุนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ส่วนอดีต
นายกรัฐมนตรีที่ประชาชนอยากลอบกระทงด้วยมากที่สุด พบว่า ร้อยละ 34.9 ระบุ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ
ชินวัตร เมื่อถามถึงคำอธิษฐานที่ตั้งใจจะขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อตนเอง ร้อยละ 74.9 ขอให้ร่ำรวย มี
ฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่วนบุคคลในกระแสข่าวสมัครผู้ว่าฯ กทม. ที่อยากลอบกระทงด้วยมากที่สุด
คือ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ร้อยละ 32.7

**ส่วน “ประสานมิตรโพล” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) สำรวจความ
คิดเห็นของกลุ่มวัยรุ่นเฉพาะผู้ที่มีแฟนหรือคนรัก กับเทศกาลลอบกระทง จำนวน 1,134 คน
พบว่าร้อยละ 55.34 จะไปร่วมงานลอบกระทงในปีี้ โดยร้อยละ 88.35 ระบุว่า อยากไปกับแฟน
มากกว่ากิ๊ก ขณะที่ร้อยละ 11.65 บอกว่าอยากไปกับกิ๊กมากกว่า เมื่อถามว่า วิธีการป้องกันดูแล
ตัวเองให้ปลอดภัยจากภัยสังคม ในช่วงเทศกาลลอบกระทง ร้อยละ 44.03 ระบุว่าต้อง
ระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้น รู้จักสังเกต/แต่งตัวให้เหมาะสม ไม่นำของมีค่าติดตัวมาด้วย ร้อยละ
29.68 ไม่อยู่คนเดียวในที่ที่เสี่ยงต่ออันตราย เช่น ที่มีด ที่เปลี่ยว/ไม่กลับบ้านดึก เมื่อถามว่า
วิธีการป้องกันดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการร่วมรักจากแฟน/คนรัก ในช่วง
เทศกาลลอบกระทง ร้อยละ 57.17 ไม่อยู่ด้วยกันตามลำพัง หรืออยู่ในสถานที่ที่ไม่มีคนอื่นอยู่
ด้วย ร้อยละ 27.35 ใจแข็ง มีสติ พุดคุยกันด้วยเหตุผล/นึกถึงอนาคต นึกถึงพ่อแม่และครอบครัว
และร้อยละ 15.48 ไม่ดื่มของมึนเมา/ไม่ดื่กคะนอง อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่าหากแฟนหรือคนรัก
ขอร่วมรักกับคุณในวันลอบกระทง คุณจะยอมหรือไม่ ร้อยละ 70.87 ระบุว่า ไม่ยอม ร้อยละ
16.50 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 12.63 ยอม เมื่อถามว่า ในช่วงเทศกาลลอบกระทง วัยรุ่นมีโอกาสที่
จะเสียวสาว/เสียวหนุ่มหรือไม่ ร้อยละ 75.72 เห็นว่ามีโอกาส ร้อยละ 17.48 ไม่แน่ใจ และร้อยละ
6.80 ไม่มีโอกาส**

ที่ บช.น. พล.ต.ต.มานิต วงศ์สมบูรณ์ รองผบช.น. กล่าวถึงมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยเทศกาลลอบกระทงในวันที่ 28 พ.ย. ว่า ตนสั่งการ ให้จับกุมผู้จำหน่ายดอกไม้เพลิง ทั้งราย
ใหญ่และรายย่อย โดย สน.สำราญราษฎร์ เป็นพื้นที่หลัก หากพบร้านจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ
แผงเล็กๆ ที่ตั้งขายบริเวณทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำต้องดำเนินการจับกุมทั้งหมด เพราะเล่นแล้วอาจทำ
ให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมทั้งให้ดูแลป้องกันอาชญากรรม เช่น มีจฉาชีพก่อเหตุล้วงกระเป๋า หรือลักทรัพย์
นอกจากนี้ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบช.น. กำหนดนโยบาย การดูแลการความปลอดภัย และ
อำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชนที่จะมาร่วมงานลอบกระทงตามจุดต่างๆด้วย